

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางอรุณ วงศ์ทิม เป็นคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๑๘๔/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๒๑๘/๒๕๖๕

ด้วย พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งให้ นางอรุณ วงศ์ทิม เป็นคนไร้ความสามารถอยู่ในความอุปการะของ นายกิตติศักดิ์ วงศ์ทิม

ทางใต้สวนผู้ร้องนำสืบประกอบพยานเอกสารหมาย ร. ๑ ถึง ร. ๒๓ ข้อเท็จจริงได้ความว่า นางอรุณ วงศ์ทิม ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๓/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นบุตรของนายออย วิสมล กับนางย่า วิสมล บิดามารดาเสียชีวิตแล้ว นางอรุณ ได้อยู่กินฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสกับนายสมหมาย วงศ์ทิม ซึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว ระหว่างอยู่กิน มีบุตรด้วยกัน ๔ คน คือ ๑. นายกิตติศักดิ์ วงศ์ทิม ๒. นายธีรชัย วงศ์ทิม ๓. นางสุนารี หลักเงินชัย ๔. นายธานี วงศ์ทิม เมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐ นางอรุณได้มีอาการหวาดระแวง หลง ๆ ลืม ๆ พุดจาไม่รู้เรื่อง แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคจิตที่ไม่ระบุรายละเอียดและไม่ได้เกิดจากภาวะทางกาย แพทย์ให้ความเห็นว่า นางอรุณมีภาวะสมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดชนิดเริ่มต้นเฉียบพลัน ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่เข้าใจภาษา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องอยู่ในความดูแลของ นายกิตติศักดิ์ ภายหลังจากเจ็บป่วยนายกิตติศักดิ์ เป็นผู้ดูแลนางอรุณโดยตลอด และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล และนายกิตติศักดิ์มีความจำเป็นต้องจัดการเรื่องมรดกของพี่สาวนางอรุณ ซึ่งไม่มีสามีและบุตรและเพิ่งเสียชีวิตแทนนางอรุณ ได้แก่อนตที่ดินเลขที่ ๖๓๕๘๘ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายกิตติศักดิ์ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อุปการะ ในการยื่นคำร้อง ในคดีนี้ทนายททุกคนไม่คัดค้านและยินยอมให้นายกิตติศักดิ์ เป็นผู้อุปการะ

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของนางอรุณ วงศ์ทิม เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต นายกิตติศักดิ์ เป็นบุตรของนางอรุณและดูแลมาโดยตลอด ทั้งไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายเป็นบุคคลต้องห้าม ตามกฎหมายสมควรให้นายกิตติศักดิ์ วงศ์ทิม เป็นผู้อุปการะ

จึงมีคำสั่งว่า นางอรุณ วงศ์ทิม เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ  
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ทิม

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภัทรชัย พัฒนาการณ์

ผู้พิพากษา